



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๕๓

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/
รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ/คณบดีคณะศิลปศาสตร์/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา/
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์ภาษา ร่วมกับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดสมิทิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ (General English Proficiency) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร ด้วยแบบทดสอบ MJU-DEEP (Maejo University Diagnostic Evaluation English Proficiency)
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น ศูนย์ภาษาได้สรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรปรับแนวทางและวิธีการสอนให้เหมาะสมมากขึ้น โดยควรเน้นหลักการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพื้นฐานการเรียนการสอนหรือบริบท
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษาสามารถสื่อสารในเบื้องต้นได้

๒. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบให้
สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมทั้ง
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยสำนักบริหารฯ ได้จัดทำ
นโยบายฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้ว และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษในส่วนของ
บุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณานโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English learning Road map) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย

๓. ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้นักศึกษา
มีความรักและใส่ใจในการเรียนรู้ด้านภาษามากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นั้ดหารีอรร่วมกับ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้นำ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และสรุปผลเสนอที่ประชุม Dean Forum
และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ